



# วิทยาลัยชุมชนยะลา Yala Community College

วิทยาลัยชุมชนยะลา

## รับสมัครนักศึกษา เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปี 59

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรอนุปริญญาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัย เมื่อผ่านคุณสมบัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า คุณก็สามารถเรียนที่วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ ด้ผ่านข้อสอบฯ ละ 25 บาท.....ทางเลือกของทางการศึกษา

กลับมาสมัครเรียนกันเลอ...ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา....

### หลักฐานการรับสมัคร

1. ใบสมัครนักศึกษา ชื่อได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ชุดละ 20 บาท
2. ใบระเบียบผลการศึกษา (รบ.1) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา)
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
อย่างละ 1 ฉบับ



\*\*\*กรุณานำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นใบสมัครด้วย\*\*\*

สอบถาม  
รายละเอียด  
และสมัคร  
ได้ที่



### กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

จำหน่ายใบสมัคร	1-28 มีนาคม 2559
รับสมัคร	24-28 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	4 เมษายน 2559
สอบคัดเลือก	10 เมษายน 2559
ประกาศผลสอบ	25 เมษายน 2559
รายงานตัว	26-27 เมษายน 2559
เรียนปรับพื้นฐาน	8 พฤษภาคม-3 กรกฎาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านปรับพื้นฐาน	9 กรกฎาคม 2559
เปิดเรียน	6 สิงหาคม 2559

### วิทยาลัยชุมชนยะลา

2 ถนนสุขุมวงศ์ 1 (ข้างโรงเรียนสตรียะลา) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
โทร. 0-7321-6646-7 แฟกซ์ 0-7321-6648 www.ycc.ac.th E-mail: วิทยาลัยชุมชนยะลา



# แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

เปิดรับสมัครแล้วตามหลักสูตรที่ชุมชนต้องการ... ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 หลักสูตร

## การพัฒนาชุมชน

หลักสูตร: อนุปริญญาศิลปศาสตร์

อ.ศศ. (การพัฒนาชุมชน)

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญ ในเนื้อหาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้น ความรู้ ความเข้าใจ ชุมชนท้องถิ่นของคนเป็นอย่างดี สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์และ สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่เปิดสอบ: หน่วยจัดอำเภอเมือง

## การปกครองท้องถิ่น

หลักสูตร: อนุปริญญาศิลปศาสตร์

อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการที่สำคัญของ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจในปัญหา วิสัยทัศน์ และการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการพัฒนางาน หรือการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

สถานที่เปิดสอบ: หน่วยจัดอำเภอเมือง, ศูนย์อำเภอเบตง

## การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร: อนุปริญญาศึกษาศาสตร์

อ.ศษ. (การศึกษาปฐมวัย)

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการอบรมเลี้ยงดูและ พัฒนาเด็ก มีความรัก ความเมตตา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มี บุคลิกภาพที่ดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณและผู้อบรมเลี้ยงดู และ พัฒนาเด็กให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่า แก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ อีกทั้งสามารถใช้ภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ และการสื่อสาร

สถานที่เปิดสอบ: หน่วยจัดอำเภอเมือง

## การจัดการทั่วไป

หลักสูตร: อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

อ.บธ. (การจัดการทั่วไป)

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการจัดการ สมัยใหม่ ทฤษฎีและหลักการที่สำคัญของรายวิชาที่ศึกษา มีความเข้าใจใน หลัก และกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการ เข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ตระหนักและปฏิบัติตามตาม จริยธรรมทางธุรกิจและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ อีกทั้งมีทักษะการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นต่อการ ทำงาน สามารถสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่า และการ เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่เปิดสอบ: หน่วยจัดอำเภอเมือง

## คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร: อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สำคัญของวิชาที่ ศึกษา สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้ ออกแบบ คิดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้ เป็นผู้แสวงหาความรู้ และติดตามความก้าวหน้า ของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคนิคและพัฒนาการใหม่ๆ ใน การปฏิบัติวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนได้ โดยตระหนักและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใตจริยธรรมด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์

สถานที่เปิดสอบ: หน่วยจัดอำเภอเมือง

## เทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร: อนุปริญญาวิทยาศาสตร

อ.วท. (เทคโนโลยีการเกษตร)

ผู้เรียน มีความรู้จากทฤษฎีในสาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีระบบ มีความรู้เท่าทัน สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรของโลก สามารถ ประยุกต์ใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตร การเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มของการเกษตรในท้องถิ่นอย่าง มีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และการ ทำงาน

สถานที่เปิดสอบ: หน่วยจัดอำเภอเมือง